



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์) ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางณัฐณกาญจน์ ศักดิ์สุริยา	
๒	๐๐๒	นางสาวมันทนา สีเงิน	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

- วันสอบสัมภาษณ์ - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา - ๐๙.๐๐ น.  
สถานที่ - ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย

เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ

กำหนดการรายงานตัว

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ต้องไปรายงานตัวต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบได้ และหากไม่ไปรายงานตัวเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นให้แจ้งคณะกรรมการฯ โดยด่วนเพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป

### การแต่งกาย

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ และกระโปรงแบบสุภาพเรียบร้อย (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายัด) สวมรองเท้าหุ้มส้น สำหรับสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต และกางเกงขายาว (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้า ยัด) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น

ต้องนำบัตรประจำตัว ผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มี รูปถ่ายติดไว้ ไปแสดงในวันสอบ

ผู้ใดสอบเสร็จก่อน เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องออกไปห่างจากสถานที่สอบและไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้อื่น

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

  
(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ